

สารจากประธานอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ

เรียน ท่านคณาจารย์ สุนทรียแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน



ในนามของคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ ราชวิทยาลัยสุนทรียแพทย์แห่งประเทศไทย ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการกลางปี 2568 ภายใต้แนวคิด “NextGen OB-GYN: Stepping into Tomorrow” ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์กำลังเผชิญกับความท้าทายและโอกาสที่จะพัฒนาศาสตร์แขนงนี้ให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับสามารถก้าวเข้าสู่อนาคตได้อย่างมั่นใจผ่านการนำเสนอเนื้อหาทางวิชาการที่เข้มข้นและทันสมัย ครอบคลุมทั้งด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา รวมถึงประเด็นสำคัญทางจริยธรรมและสังคมที่เกี่ยวข้อง

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยสองส่วนสำคัญ ได้แก่

● **RTCOG Intensive Course** ในวันที่ 22 เมษายน 2568 – หลักสูตรเข้มข้นที่รวบรวมองค์ความรู้สำคัญสำหรับแพทย์ประจำบ้าน สุนทรียแพทย์ และแพทย์ทั่วไปที่ต้องกรทบทวนพื้นฐานที่จำเป็นในการดูแลผู้ป่วยสูติเวช

● **Main Congress** ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2568 – งานประชุมใหญ่ที่ประกอบด้วย การนำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรมการรักษา และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญในเวชปฏิบัติสูติเวช รวมถึงประเด็นสำคัญทางการแพทย์และจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการจัดงานมีความเชื่อมั่นว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่จะเปิดโลกทัศน์ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ และเสริมสร้างความรู้ให้แก่ทุกท่าน เพื่อนำไปพัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น สัมกับเป็น “NextGen OB-GYN” ที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่วันพรุ่งนี้อย่างมั่นคง

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้สนับสนุนการจัดงาน และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้การประชุมวิชาการครั้งนี้เกิดขึ้นได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านในการประชุมวิชาการกลางปี 2568 นี้

ด้วยความเคารพ

รศ. นพ.กิตติภักดิ์ เจริญขวัญ

ประธานอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการ
ราชวิทยาลัยสุนทรียแพทย์แห่งประเทศไทย